

# Để sử dụng ngân sách đúng mục đích



Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã tăng cường giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước góp phần để việc sử dụng ngân sách đúng mục đích hơn, tiết kiệm nguồn lực tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đến nay, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình các năm 2010, 2012, 2014 đến năm 2017 và kiểm toán chuyên ngành năm 2013. Theo đồng chí Trịnh Quang Hiệp, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện kiến nghị, kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước lồng ghép với các hoạt động giám sát, khảo sát thực tế thường xuyên giữa hai kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh. Nội dung giám sát bảo đảm tính toàn diện,

có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh và giám sát việc thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Hình thức, phương thức giám sát cũng được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, nâng cao tính công khai, minh bạch, có sự tham gia ý kiến của nhân dân, sự giám sát của các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát. Các đơn vị đã bám sát kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để tổ chức thực hiện, giao trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân,

quy định thời gian thực hiện và đã đạt được kết quả khả tích cực. Đơn cử như tổng số kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với ngân sách địa phương tỉnh giai đoạn 2010 đến năm 2016 về xử lý tài chính là trên 720 tỷ đồng; đã thu hồi trên 600 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 90,6%; năm 2017, tổng số kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với ngân sách địa phương tỉnh là trên 179 tỷ đồng, UBND tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm để thu hồi lại toàn bộ số tiền sai phạm.

Cũng qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh còn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát có giải pháp khắc phục. Tại cuộc giám sát liên quan đến thực hiện phân bổ kinh phí của các huyện, thành phố cho các cơ sở giáo dục công lập, Thường trực HĐND tỉnh chỉ rõ: Các huyện, thành phố không có sự thống nhất về phương thức phân bổ kinh phí cho các cơ sở giáo dục công lập trong tình đã tạo ra sự bất bình đẳng giữa các trường; xuất hiện tình trạng thu học phí, biến tướng các khoản thu và lạm thu trong các nhà trường. Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết thống nhất định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục và quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập và công

khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các trường học, các bậc phụ huynh, cử tri và nhân dân cùng giám sát. Sau một thời gian triển khai nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát ghi nhận việc quản lý, sử dụng, thu, chi đã được thực hiện nghiêm túc, thực hiện phân bổ, phân đủ, công khai, minh bạch nguồn kinh phí ngay từ đầu năm học. Hoặc để thực hiện kết luận của Thanh tra về công tác môi trường khu vực nông thôn và thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về việc ban hành cơ chế, chính sách thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, giai đoạn đến năm 2020. UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt và được nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Vì vậy, hiện nay trên địa bàn tỉnh cơ bản không còn bãi rác tự phát, rác thải sinh hoạt được xử lý theo công nghệ lò đốt hoặc chôn lấp, hầu hết các hộ dân đều được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Ông Nguyễn Văn Hanh, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) phấn khởi cho biết: Trước đây người dân chúng tôi rất bức xúc vì rác thải sinh hoạt không có người thu gom, vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Nhưng nhờ có Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát sau đó HĐND tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt nên môi trường đã được bảo đảm, người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường hơn, góp

phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Theo ông Trần Văn Tùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh: Nhờ có sự giám sát, góp ý giải pháp, thường xuyên đôn đốc của Thường trực HĐND tỉnh việc xử lý tài chính theo kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước của ngành Thuế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2016 trở về trước, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị về xử lý tài chính của các doanh nghiệp trên 106 tỷ đồng, trong đó số kiến nghị được Kiểm toán Nhà nước chấp nhận loại trừ 6,3 tỷ đồng, tổng số đã thu hồi gần 95 tỷ đồng, đạt trên 95% tổng số kiến nghị. Năm 2017, số kiến nghị xử lý tài chính là 23,4 tỷ đồng, số đã thu hồi của các đơn vị là 15,6 tỷ đồng, đạt 66,6%.

### THU HIẾN

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước thời gian qua đã chỉ ra sai phạm, đôn đốc, xử lý vi phạm, góp phần chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước theo các nội dung của quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với HĐND tỉnh và UBND tỉnh để việc quản lý kinh tế - tài chính của địa phương có hiệu quả hơn, bảo đảm tính đồng bộ.

## Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9

**Cổ ý làm hỏng xe công sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng**  
Nghị định số 63/2019 có hiệu lực từ ngày 1/9 lần đầu tiên đưa ra mức phạt hành chính với sai phạm trong giao, sử dụng tài sản công hoặc cố ý hủy hoại, làm hư hỏng tài sản. Mức phạt từ 1 - 5 triệu đồng áp dụng với hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là máy móc, thiết bị, tài sản khác có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 100 triệu đồng một đơn vị tài sản. Nếu giá trị thiệt hại trên mức này, tiền phạt là 5 - 10 triệu đồng. Trường hợp cố ý làm hư hỏng tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, mức phạt sẽ từ 10 - 20 triệu đồng.



Ảnh minh họa

Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản, nếu không phải trả lại bằng tiền hoặc tài sản có công năng và giá trị sử dụng tương đương. Nghị định cũng nâng mức xử phạt hành chính với các vi phạm về cho mượn tài sản công. Cụ thể, phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng nếu cho mượn tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô (mức phạt hiện nay chỉ tối đa 20 triệu đồng).

### Bổ sung thêm ba loại bệnh truyền nhiễm phải cách ly

Có hiệu lực từ ngày 1/9, Thông tư số 17/2019 của Bộ Y tế có thay đổi danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B phải tổ chức cách ly y tế. Theo đó từ 6 bệnh theo quy định hiện hành Thông tư số 13/2013, Bộ Y tế bổ sung thêm ba loại bệnh cần cách ly căn cứ theo thực tế mức độ nguy hiểm và lây lan. Cụ thể ba loại bệnh được bổ sung là thủy đậu, quai bị và Rubella. Quy định hiện hành có 6 bệnh là: bạch hầu; ho gà; bệnh sởi; bệnh than; viêm màng não do mô cầu và bệnh tay chân miệng.

Thông tư quy định với bệnh truyền nhiễm nhóm B có từ 2 trường hợp tử vong trở lên nghi do cùng một bệnh hoặc cùng một tác nhân gây bệnh trên cùng địa bàn huyện trong vòng một tháng thì trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động và chịu trách nhiệm đề nghị số y tế tham mưu UBND tỉnh để tổ chức triển khai các hoạt động đáp ứng phòng, chống bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn.

### Vũ trường được hoạt động đến 2 giờ sáng

Theo Nghị định số 54/2019, từ ngày 1/9, vũ trường được kéo dài thời gian hoạt động đến 2 giờ sáng thay vì 24 giờ như hiện hành; từ 8 giờ trở đi mới được mở cửa trở lại. Tại Nghị định này, lần đầu tiên Chính phủ quy định vũ trường không được cung cấp dịch vụ cho người chưa đủ 18 tuổi. Phòng phải có diện tích sử dụng từ 80m<sup>2</sup> trở lên, không kê công trình phụ; không được đặt chỗ của bên trong hoặc đặt thiết bị bảo động (trừ các thiết bị báo cháy, nổ). Địa điểm kinh doanh vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200m trở lên; bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

### 9 môn thể thao mạo hiểm bắt buộc có người hướng dẫn

Thông tư số 04/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hiệu lực từ ngày 1/9 ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn khu tập luyện thi đấu gồm 9 bộ môn: leo núi nhân tạo; trượt băng; đua ngựa; đấu kiếm thể thao; bắn súng; bắn cung; thể dục dụng cụ; thể dục nhào lộn và đua thuyền. Ngoài ra, tại Thông tư này, lần đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý các bộ môn mục 10 hoạt động thể thao mạo hiểm, trong đó có: đi lượn, đi bộ trên biển, ô tô thể thao địa hình; mô tô thể thao; xe đạp thể thao.

(theo vnexpress.net)

**Ở** làng nghề chạm bạc Đồng Xâm, xã Hồng Thái (Kiến Xương), dù lúc thăng lúc trầm nhưng những người thợ nói chung, phụ nữ nơi đây riêng vẫn cần mẫn theo đuổi nghề truyền thống. Với họ, đó là niềm tự hào, ngoài nhu cầu sinh kế còn hàm ẩn ý nghĩa về cội nguồn.

## PHỤ NỮ XÃ HỒNG THÁI GIỮ LỬA NGHỀ TRUYỀN THỐNG



Cơ sở chạm bạc của gia đình chị Tạ Thị Tươi tạo việc làm cho 15 lao động, doanh thu mỗi năm khoảng 5 tỷ đồng.

Gia đình chị Tạ Thị Tươi, thôn Hữu Bộc đã có 4 đời làm nghề chạm bạc. Tiếp xúc với nghề từ ngày còn nhỏ, chị bắt đầu làm những món đồ đơn giản, rồi dần say mê, gắn bó với các công đoạn để tạo nên những sản phẩm tinh xảo, nghệ thuật. Chị Tươi chia sẻ: Chạm bạc Đồng Xâm nổi bật ở độ tinh xảo của các sản phẩm, độc đáo bởi cách thức thể hiện của người thợ tài hoa gửi gắm tình cảm của mình trong mỗi tác phẩm. Đặc biệt, với thủ pháp xử lý sáng - tối, tận dụng đặc tính phản quang của chất liệu bạc, sản phẩm chạm bạc Đồng Xâm đáp ứng được mọi yêu

cầu sử dụng đồ chạm bạc của những khách hàng khó tính nhất. Tôi sẽ phát huy những giá trị tốt đẹp mà ông cha để lại, làm ra những bức tranh tinh xảo hơn nữa để nhìn vào một bức tranh người ta sẽ biết ngay đây là sản phẩm của thợ chạm bạc Đồng Xâm.

Chị Tươi mong muốn các cấp, các ngành cùng vào cuộc để chị và những người tâm huyết với nghề chạm bạc truyền thống quảng bá sản phẩm của làng nghề tới nhiều nơi hơn nữa, ra cả nước ngoài. Cơ sở chạm bạc của gia đình chị Tươi dù đã áp dụng công nghệ hiện đại trong một số công đoạn để giảm sức lao động nhưng chủ yếu vẫn làm thủ công để giữ độ tinh xảo. Chị cho biết: Nếu dùng máy ép thì mỗi ngày có thể ra rất nhiều bức tranh nhưng nếu làm thủ công thì mỗi người làm vài ngày mới được một bức. Người tiêu dùng nếu không tinh ý sẽ mua phải hàng ép bằng máy nhưng cũng không ít khách về tận Đồng Xâm mua để bảo đảm độ tinh tế của sản phẩm. Hiện nay, cơ sở chạm bạc của gia đình chị đang tạo việc làm cho 15 lao động với thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày công, doanh thu mỗi năm khoảng 5 tỷ đồng.

## QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VŨ LẠC Cùng bà con làm giàu

Được đánh giá là một trong những quỹ tín dụng nhân dân (TDND) hoạt động hiệu quả, những năm qua, Quỹ TDND Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) luôn bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động. Từ nguồn vốn vay của Quỹ, hàng trăm hộ nông dân đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Nhiều năm là thành viên Quỹ TDND Vũ Lạc, gia đình bà Lê Thị Hằng, thôn Vân Động Nam, xã Vũ Lạc đã tận dụng nguồn vốn vay để phát triển mô hình trang trại tổng hợp. Bà Hằng chia sẻ, lúc đầu mới đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, đào ao thả cá, nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Quỹ, gia đình bà chuyển đổi, mở rộng mô hình. Hơn nữa, việc vay

vốn của Quỹ thủ tục đơn giản, thời gian chuyển tiền nhanh, phù hợp nhu cầu thực tiễn. Hiện bà Hằng vay 500 triệu đồng từ Quỹ, trong đó 200 triệu đồng được vay với lãi suất ưu đãi từ 0,85% giảm xuống còn 0,62%. Đây là nguồn động viên lớn, kịp thời của Quỹ đối với các thành viên trong việc chung tay hỗ trợ nông dân sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra. Anh Nguyễn Ngọc Thuận, Giám đốc Công ty TNHH May Royal, thôn Thượng Cầm, xã Vũ Lạc cho biết: Từ nguồn vốn vay 500 triệu đồng của Quỹ cùng với nguồn vốn tự có và huy động từ người thân, vợ chồng tôi đầu tư xây dựng xưởng may rộng hơn 700m<sup>2</sup>, lắp đặt 50 máy may công nghiệp để may quần áo cho các hãng thời trang lớn ở Hà Nội và xuất khẩu

tiết kiệm trong và ngoài địa bàn. Với phương châm hoạt động lấy sự phát triển của thành viên làm gốc, đồng hành tích lũy giá trị cho tương lai, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc tại Quỹ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng lý luận chính trị, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Quỹ, đội ngũ cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chủ động, sáng tạo trong công việc, chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo và thực hiện đầy đủ các quy định của ngành, thiết lập hệ thống quản lý chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, ngăn ngừa rủi ro, bảo đảm hoạt động của Quỹ an toàn. Đến nay, Quỹ đã liên kết được hơn 3.300 thành viên trên địa bàn xã Vũ Lạc và xã Vũ Lễ (Kiến Xương) với dư nợ cho vay trên 124 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay của Quỹ, các công

ty, doanh nghiệp, hộ nông dân đã phát huy hiệu quả vốn vay. Để bảo đảm an toàn nguồn vốn vay, Ban giám đốc Quỹ đã phân công cán bộ tin dùng phụ trách trực tiếp địa bàn, chủ động nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính của khách hàng vay vốn. Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ vay vốn, đánh giá và phân tích cụ thể các phương án kinh doanh, mô hình sản xuất và kế hoạch sử dụng vốn vay để từ đó xác định mức cho vay và thời điểm giải ngân phù hợp. Đồng thời, tiến hành thẩm định giá trị tài sản thế chấp một cách hợp lý, bảo đảm tính thanh khoản theo quy định của pháp luật. Không chỉ làm tốt công tác cho vay vốn, Quỹ TDND Vũ Lạc còn thực hiện hiệu quả việc huy động tiền gửi, tạo nguồn lực tại chỗ để cho khách hàng vay. Theo đó, Quỹ đã tổ chức công bố rộng rãi mức lãi suất huy động tiền gửi ở các vi

tri thuận lợi theo từng thời điểm để người dân có nhu cầu gửi tiền biết và lựa chọn. Thường xuyên nâng cao uy tín của Quỹ đối với khách hàng bằng thái độ phục vụ và tác phong chuyên nghiệp, thân thiện khi giao dịch của đội ngũ cán bộ tin dùng và nhân

viên giao dịch tại quầy. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nguồn tiền mặt để thanh toán kịp thời tiền gốc, tiền lãi khi khách hàng có nhu cầu, tạo lập uy tín với khách hàng gửi tiền.

Quỹ TDND Vũ Lạc thực sự trở thành điểm tựa để người dân trao gửi niềm tin. Minh Nguyệt



Công ty TNHH May Royal phát triển ổn định từ nguồn vốn vay của Quỹ Tín dụng nhân dân Vũ Lạc.